

Ano ang posisyon ng Islam sa pakikipag-usap sa iba't ibang relihiyon?

Ang tamang relihiyon na dumating mula sa Lumikha ay iisang relihiyon lamang, at ito ay ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos at ang pagsamba sa Kanya lamang. Lahat ng iba pang relihiyon ay likha lamang ng tao. Halimbawa, kapag bumisita tayo sa India at sabihin sa mga tao: "Ang Diyos ay iisa lamang," sasagot silang lahat ng may isang tinig: "Oo, oo, ang Diyos ay iisa." Ito ay nakasulat sa kanilang mga aklat, ngunit sila'y nagkakaiba-iba at nagtatalo, at minsan ay pumapatay pa sila sa isa't isa dahil sa pangunahing tanong: ano ang anyo ng Diyos kapag Siya ay nagpakita sa lupa. Halimbawa, ang mga Kristiyanong Indiano ay nagsasabi: "Ang Diyos ay iisa, ngunit Siya ay nagkakatawang tao sa tatlong persona (ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo)." Ang mga Hindu naman ay nagsasabi na ang Diyos ay maaaring magpakita bilang hayop, tao, o estatwa. Sa Hinduismo, ito ang sinasabi sa Chandogya Upanishad 6:2-1: "Ang Diyos ay iisa lamang, wala Siyang kapantay." Sa Vedas, Svetasvatara Upanishad 4:19, 4:20, 6:9: "Ang Diyos ay walang ama o panginoon." "Hindi Siya maaaring makita, walang nakakakita sa Kanya ng mata." "Wala Siyang katulad." Sa Yajurveda 40:9: "Pumapasok sila sa kadiliman, ang mga sumasamba sa mga likas na elemento (hangin, tubig, apoy, atbp). Nalulunod sila sa kadiliman, ang mga sumasamba sa mga bagay na gawa ng kamay (mga estatwa, bato, atbp)." Sa Kristiyanismo (Biblia), Mateo 4:10: "Sinabi ni Jesus: 'Lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat: Sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at sa Kanya lamang maglilingkod.' " Sa Exodo 20:3-5: "Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harap Ko. Huwag kang gagawa ng inukit na estatwa o larawan ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin, sapagkat Ako, ang Panginoon mong Diyos, ay isang Diyos na mapanibughuin, pinarurusahan Ko ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopoot sa Akin." Kung mag-iisip ng malalim ang mga tao, makikita nila na ang lahat ng problema at pagkakaiba sa pagitan ng mga denominasyon ng mga relihiyon at mga relihiyon mismo ay dahil sa mga tagapamagitan na kinukuha ng mga tao sa pagitan nila at ng

Diyos. Halimbawa, ang mga denominasyon ng Katolisismo at Protestantismo, at ang mga denominasyon ng Hinduismo, ay nagkakaiba sa kung paano makikipag-ugnayan sa Diyos, hindi sa konsepto ng pag-iral ng Diyos. Kung sasambahin lamang nila ang Diyos nang direkta, sila ay magkaisa.

Halimbawa, noong panahon ni Propeta Abraham (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang mga sumasamba lamang sa Diyos ay nasa tamang relihiyon, ngunit ang mga kumuha ng pari o santo bilang tagapamagitan sa pagitan nila at ng Diyos ay nasa maling relihiyon. Ang mga tagasunod ni Abraham ay dapat sumamba lamang sa Diyos, at sumaksi na walang Diyos kundi ang Diyos, at si Abraham ay Kanyang propeta. Nang isinugo ng Diyos si Moises (sumakanya nawa ang kapayapaan) upang patunayan ang mensahe ni Abraham, ang mga tagasunod ni Abraham ay kailangang tanggapin ang bagong propeta at sumaksi na walang Diyos kundi ang Diyos, at sina Moises at Abraham ay mga propeta ng Diyos. Ang mga sumamba sa gintong baka noong panahon iyon ay nasa maling relihiyon.

Nang dumating si Jesus (sumakanya nawa ang kapayapaan) upang patunayan ang mensahe ni Moises (sumakanya nawa ang kapayapaan), ang mga tagasunod ni Moises ay kailangang tanggapin si Jesus at sundin Siya, at sumaksi na walang Diyos kundi ang Diyos, at sina Jesus, Moises, at Abraham ay mga propeta ng Diyos. Ang mga naniniwala sa Trinidad at sumasamba kay Jesus at sa Kanyang ina na si Maria ay nasa maling relihiyon.

Nang dumating si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) upang patunayan ang mga naunang propeta, ang mga tagasunod ni Jesus at Moises ay kailangang tanggapin ang bagong propeta at sumaksi na walang Diyos kundi ang Diyos, at sina Muhammad, Jesus, Moises, at Abraham ay mga propeta ng Diyos. Ang mga sumasamba kay Muhammad o humihingi ng tulong sa Kanya ay nasa maling relihiyon.

Ang Islam ay kinikilala ang pinagmulan ng mga naunang relihiyon na dumating bago ito at tumagal hanggang sa panahon nito, at ang mga ipinadala ng mga propeta na naayon sa kanilang mga panahon. Sa paglipas ng panahon, may bagong anyo ng relihiyon na tumutugma sa pangunahing prinsipyo at nagbabago lamang sa batas, batay sa mga pangangailangan. Ang pagtanggap ng bagong mensahe na patunay sa naunang propeta ay naglalayong ipakita ang kaisahan ng pinagmulan ng mensahe ng

Diyos.

Ang pakikipag-usap sa ibang relihiyon ay dapat magsimula sa pangunahing konsepto na ito upang mapagtibay ang kaisahan ng tamang relihiyon at ang pagkakamali ng iba pang relihiyon.

Ang diyalogo ay may mga batayang prinsipyo at mga paniniwala na dapat igalang at isaalang-alang ng tao sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang layunin ng diyalogo ay alisin ang mga pagkiling at pag-iisip na makitid, na nagiging hadlang sa tao sa pagkilala sa dalisay na pagsamba sa Diyos, at nagdudulot ng alitan at pagkawasak, gaya ng ating kalagayan ngayon.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/35/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/35/>

Saturday 18th of January 2025 03:15:43 PM